

HƯỚNG DẪN

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 530/HD-CĐN ngày 16/9/2014 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc một số nội dung tuyên truyền nhằm hưởng ứng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc, phát hiện biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Nêu cao giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Người, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn. Tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đấu tranh, phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn.

2. Hình thức tuyên truyền

Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Thời gian tổ chức tuyên truyền thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại của các đơn vị, đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc, định hướng các nội dung tuyên truyền, lập kế hoạch, xây dựng chương trình cụ thể để triển khai.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm triển khai đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam **trước ngày 06/12/2014**.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BTV Công đoàn;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Ban tuyên giáo CĐ GTVT VN (để b/cáo);
- Lưu: VPCĐ.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Dương Thế Nam